

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN SIÊU**

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục cấp THCS**  
**Năm học 2020-2021**

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	Học sinh sinh năm 2009; Học sinh có đủ sức khỏe và năng lực học tập chương trình nhà trường (chương trình Việt Nam và chương trình Quốc tế); Học sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của chương trình nhà trường.	Học sinh có kết quả năm học trước đạt: Học lực Khá, Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt; Đảm bảo đủ sức khỏe học tập 2 buổi/ngày; Đủ điều kiện đánh giá năng lực bộ môn theo mô hình lớp.	Học sinh có kết quả năm học trước đạt: Học lực Khá, Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt; Đảm bảo đủ sức khỏe học tập 2 buổi/ngày; Đủ điều kiện đánh giá năng lực bộ môn theo mô hình lớp.	Học sinh có kết quả năm học trước đạt: Học lực Khá, Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt; Đảm bảo đủ sức khỏe học tập 2 buổi/ngày; Đủ điều kiện đánh giá năng lực bộ môn theo mô hình lớp.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Chương trình của Bộ GD&ĐT theo chuẩn kiến thức - kỹ năng kết hợp chương trình bổ sung nâng cao Toán, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (tự chọn theo năng lực và nguyện vọng) hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia Việt Nam và xét/thi tuyển vào các trường đại học. Chương trình Quốc tế Cambridge hướng tới chứng chỉ và bằng cấp Quốc tế do hội đồng khảo thí Cambridge chứng nhận và có giá trị toàn cầu. Chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường theo	Chương trình của Bộ GD&ĐT theo chuẩn kiến thức - kỹ năng kết hợp chương trình bổ sung nâng cao Toán, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (tự chọn theo năng lực và nguyện vọng) hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia Việt Nam và xét/thi tuyển vào các trường đại học. Chương trình Quốc tế Cambridge hướng tới chứng chỉ và bằng cấp Quốc tế do hội đồng khảo thí Cambridge chứng nhận và có giá trị toàn cầu. Chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường theo	Chương trình của Bộ GD&ĐT theo chuẩn kiến thức - kỹ năng kết hợp chương trình bổ sung nâng cao Toán, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (tự chọn theo năng lực và nguyện vọng) hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia Việt Nam và xét/thi tuyển vào các trường đại học. Chương trình Quốc tế Cambridge hướng tới chứng chỉ và bằng cấp Quốc tế do hội đồng khảo thí Cambridge chứng nhận và có giá trị toàn cầu. Chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường theo	Chương trình của Bộ GD&ĐT theo chuẩn kiến thức - kỹ năng kết hợp chương trình bổ sung nâng cao Toán, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (tự chọn theo năng lực và nguyện vọng) hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia Việt Nam và xét/thi tuyển vào các trường đại học. Chương trình Quốc tế Cambridge hướng tới chứng chỉ và bằng cấp Quốc tế do hội đồng khảo thí Cambridge chứng nhận và có giá trị toàn cầu. Chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường theo

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
		khung tham chiếu Châu Âu CEFR và luyện thi IELTS. Chương trình Tin học Microsoft, tăng cường ứng dụng CNTT (BYOD) giúp học sinh có kỹ năng làm chủ thiết bị công nghệ trong học tập trực tiếp và học tập trực tuyến.	khung tham chiếu Châu Âu CEFR và luyện thi IELTS. Chương trình Tin học Microsoft, tăng cường ứng dụng CNTT (BYOD) giúp học sinh có kỹ năng làm chủ thiết bị công nghệ trong học tập trực tiếp và học tập trực tuyến.	khung tham chiếu Châu Âu CEFR và luyện thi IELTS. Chương trình Tin học Microsoft, tăng cường ứng dụng CNTT (BYOD) giúp học sinh có kỹ năng làm chủ thiết bị công nghệ trong học tập trực tiếp và học tập trực tuyến.	khung tham chiếu Châu Âu CEFR và luyện thi IELTS. Chương trình Tin học Microsoft, tăng cường ứng dụng CNTT (BYOD) giúp học sinh có kỹ năng làm chủ thiết bị công nghệ trong học tập trực tiếp và học tập trực tuyến.
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: Thông qua Quy định nhập học giữa nhà trường và gia đình, các nội quy, quy định của cấp học theo điều lệ nhà trường được cụ thể trong Sổ tay học sinh và Cẩm nang dành cho cha mẹ học sinh.	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: Thông qua Quy định nhập học giữa nhà trường và gia đình, các nội quy, quy định của cấp học theo điều lệ nhà trường được cụ thể trong Sổ tay học sinh và Cẩm nang dành cho cha mẹ học sinh.	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: Thông qua Quy định nhập học giữa nhà trường và gia đình, các nội quy, quy định của cấp học theo điều lệ nhà trường được cụ thể trong Sổ tay học sinh và Cẩm nang dành cho cha mẹ học sinh.	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: Thông qua Quy định nhập học giữa nhà trường và gia đình, các nội quy, quy định của cấp học theo điều lệ nhà trường được cụ thể trong Sổ tay học sinh và Cẩm nang dành cho cha mẹ học sinh.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Dịch vụ đưa đón, quản lý học sinh đến trường bằng ô tô, dịch vụ ăn nghỉ trưa tại trường; Hoạt động giáo dục tích hợp <b>STEAM</b> trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học; Hoạt động trải nghiệm thực tế môn học, tăng cường thực hành tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc tế, trải nghiệm ngoài trời và hoạt động dự án.	Dịch vụ đưa đón, quản lý học sinh đến trường bằng ô tô, dịch vụ ăn nghỉ trưa tại trường; Hoạt động giáo dục tích hợp <b>STEAM</b> trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học; Hoạt động trải nghiệm thực tế môn học, tăng cường thực hành tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc tế, trải nghiệm ngoài trời và hoạt động dự án.	Dịch vụ đưa đón, quản lý học sinh đến trường bằng ô tô, dịch vụ ăn nghỉ trưa tại trường; Hoạt động giáo dục tích hợp <b>STEAM</b> trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học; Hoạt động trải nghiệm thực tế môn học, tăng cường thực hành tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc tế, trải nghiệm ngoài trời và hoạt động dự án.	Dịch vụ đưa đón, quản lý học sinh đến trường bằng ô tô, dịch vụ ăn nghỉ trưa tại trường; Hoạt động giáo dục tích hợp <b>STEAM</b> trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học; Hoạt động trải nghiệm thực tế môn học, tăng cường thực hành tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc tế, trải nghiệm ngoài trời và hoạt động dự án.

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
		<p>Hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế mang đến nhiều cơ hội giúp học sinh Nguyễn Siêu tương tác với giáo viên và học sinh từ khắp nơi trên thế giới</p> <p>Hoạt động ngoài giờ học gồm các câu lạc bộ tự quản, câu lạc bộ phát triển thể chất, năng khiếu nghệ thuật và các sở thích, năng lực khác.</p>	<p>Hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế mang đến nhiều cơ hội giúp học sinh Nguyễn Siêu tương tác với giáo viên và học sinh từ khắp nơi trên thế giới</p> <p>Hoạt động ngoài giờ học gồm các câu lạc bộ tự quản, câu lạc bộ phát triển thể chất, năng khiếu nghệ thuật và các sở thích, năng lực khác.</p>	<p>Hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế mang đến nhiều cơ hội giúp học sinh Nguyễn Siêu tương tác với giáo viên và học sinh từ khắp nơi trên thế giới</p> <p>Hoạt động ngoài giờ học gồm các câu lạc bộ tự quản, câu lạc bộ phát triển thể chất, năng khiếu nghệ thuật và các sở thích, năng lực khác.</p>	<p>Hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế mang đến nhiều cơ hội giúp học sinh Nguyễn Siêu tương tác với giáo viên và học sinh từ khắp nơi trên thế giới</p> <p>Hoạt động ngoài giờ học gồm các câu lạc bộ tự quản, câu lạc bộ phát triển thể chất, năng khiếu nghệ thuật và các sở thích, năng lực khác.</p>
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>Hoàn thành Tốt chương trình học tập: 70%</p> <p>Năng lực Tốt: 70%;</p> <p>Phẩm chất Tốt: 100%</p>	<p>Hoàn thành Tốt chương trình học tập: 70%</p> <p>Năng lực Tốt: 70%;</p> <p>Phẩm chất Tốt: 100%</p>	<p>Hoàn thành Tốt chương trình học tập: 75%</p> <p>Năng lực Tốt: 75%;</p> <p>Phẩm chất Tốt: 100%</p>	<p>Hoàn thành Tốt chương trình học tập: 75%</p> <p>Năng lực Tốt: 75%;</p> <p>Phẩm chất Tốt: 100%</p>
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Đủ điều kiện lên lớp 7	Đủ điều kiện lên lớp 8	Đủ điều kiện lên lớp 9	Đủ điều kiện học tập bậc học THPT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2020

**HIỆU TRƯỞNG**

(đã ký)

**Nguyễn Thị Minh Thúy**